



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๑๕๖๗

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์
ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

(นางสิริกาญจน์ ลุยนิษฐ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.เร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น กลุ่ม ๖๐๘ เตรียมพร้อมรองรับเทศกาลสงกรานต์ ปี ๖๕	matichon innews thethaipress prbangkok facebook.com/ prbangkok	- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รพ.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด 19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ที่ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ผ่านระบบทางไกลว่า ที่ประชุมได้รายงานผลการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ของ กทม. และพิจารณาแนวทางการเร่งรัดฉีดเข็มกระตุ้นในกลุ่ม ๖๐๘ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๖๕ ซึ่งประชาชนจะเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา อาจเกิดการแพร่เชื้อไปยังผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ดังนี้ (๑) เร่งประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดอัตราการเสียชีวิตให้น้อยลง (๒) ขอความร่วมมือสถานพยาบาลทุกแห่งจัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่ม ๖๐๘ โดยเพิ่มช่องทางบริการ Walk in (๓) เพิ่มช่องทางการรับวัคซีนแบบ Walk in ในจุดฉีดนอกสถานพยาบาล (๔) เร่งดำเนินงานโครงการ ผอ.เขตเดินดินอย่างต่อเนื่อง (๕) ขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจกลุ่ม ๖๐๘ ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (๖) สำรวจผู้สูงอายุที่มีประวัติติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้เข้ารับการฉีดวัคซีน (๗) ออกหน่วยบริการเชิงรุก หรือหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ (BKK Mobile Vaccination Mobile : BMV) เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนให้กับผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทาง	<u>ด้านบวก</u> - เร่งรัดให้บริการวัคซีนโควิด 19 แก่กลุ่ม ๖๐๘ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด 19	- สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการให้บริการวัคซีนโควิด 19 เชิงรุกแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๘ เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด 19
๒	กทม.เสนอแผนจัดงานสงกรานต์ปี ๖๕ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อฯ พิจารณา ๒๘ มี.ค.นี้	แนวหน้า ข่าวสด มติชน ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา naewna khaosod topnews posttoday bangkokbiznews	- นายขจิต ชัชวานิชย์ ป.กทม. กล่าวถึงการใช้มาตรการในจัดงานสงกรานต์ว่า สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สทท.) จะเสนอเรื่องรายละเอียดการจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้รับการเสนอจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งหมด รวมถึงที่ถนนข้าวสาร ถนนสีลมต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๕ หากที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติอย่างไร กทม.จะยึดตามมาตรการนั้น จากนั้นในวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๕ จะสั่งการ ผอ.เขตทั้ง ๕๐ เขต ดำเนินการตามมาตรการของที่ประชุมคณะกรรมการฯ รวมถึง	<u>ด้านบวก</u> - ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๖๕ ตามแนวทางของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร	- สำนักอนามัย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันโควิด 19 ในการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี ๖๕ ตามแนวทางของ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			มาตรการเล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อให้ปฏิบัติไปในแนวเดียวกันทั้งกรุงเทพฯ		กระทรวงสาธารณสุขและศบค. รวมถึงการจัดงานในปี ๖๖ ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
๓	กทม.ร่วมมือลดใช้พลังงานในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง	ข่าวสด khaosod thainews fm๙๑bkk js๑๐๐ innews facebook.com/fm๙๑ facebook.com/ruamduay	- นายชจิต ชีวานิชย์ ป.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานรัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานราชการลดการใช้พลังงานร้อยละ ๒๐ ช่วงครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในสังกัด กทม. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดการพลังงานในอาคารศาลาว่าการ กทม.ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ห้องทำงานของสำนักงานพื้นที่ส่วนกลางด้านแสงสว่าง ด้านการปรับอากาศ ด้านเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องไฟฟ้าห้องประชุม ลิฟต์โดยสาร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี ๖๕ ให้ลดลงกว่าปี ๖๔ โดยขอร่วมมือหน่วยงานและส่วนราชการภายในศาลาว่าการ กทม. ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ตามสถิติย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง	<u>ด้านบวก</u> - ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานของ กทม.อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการใช้พลังงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	- สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานของ กทม.อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมการใช้พลังงานให้เหมาะสมและจำเป็น พร้อมรณรงค์ให้บุคลากรของ กทม.ร่วมประหยัดพลังงานในหน่วยงาน
๔	กทม.เดินทางปรับสภาพแวดล้อมเมืองตามหลัก "Universal Design" เอื้อต่อผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง	thaipr ryt๙ innews	- นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผอ.สำนักงานโยธา (สนย.) กทม. กล่าวถึงการปรับสภาพแวดล้อมเมืองภายใต้แนวคิด "Universal Design" ให้เอื้อต่อผู้พิการและกลุ่มเปราะบางว่า กทม.โดยสำนักงานโยธา (สนย.) ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบางในสถานที่ต่าง ๆ ขณะเดียวกันได้ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตามหลักการออกแบบอารยสถาปัตยกรรม (Universal Design) เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้พิการได้เข้าถึงบริการสาธารณะ โดยปัจจุบันได้ดำเนินโครงการนำร่องการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนพระรามที่ ๑ ช่วงจากแยกปทุมวัน-แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน ขณะนี้มีความคืบหน้าร้อยละ ๗๐ คาดจะแล้วเสร็จเดือน เม.ย.๖๕ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จประชาชนทุกกลุ่มจะสามารถใช้ทางเท้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นต้นแบบ	<u>ด้านบวก</u> - ปรับสภาพแวดล้อมเมืองภายใต้แนวคิด "Universal Design" ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม	- สำนักงานโยธา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองภายใต้แนวคิด "Universal Design" ให้เอื้อต่อผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>การปรับปรุงทางเท้าในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วกรุงเทพฯ</p> <p>- นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม. กล่าวว่า สวนสาธารณะของ กทม.ทั้ง ๓๙ แห่ง ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคนไว้อย่างครบครัน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบางอย่างครบถ้วน อาทิ ห้องสุขา ทางลาด ราวจับ ที่จอดรถสำหรับผู้พิการที่ใช้วีลแชร์ เป็นต้น</p> <p>- นายพินิต อารยะศิลปธร ผอ.สำนักงานตลาด กทม. กล่าวว่า สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้ปรับปรุงตลาดที่อยู่ในความดูแลของ กทม.ทั้งบริเวณทางเข้า-ออก ทางเท้า และทางลาดภายในตลาด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการของผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้วีลแชร์ เช่น ตลาดนัดจตุจักร ตลาดนัดมีนบุรี ตลาดธนบุรี ตลาดประชานิเวศน์ ๑ ได้ทำทางเข้า-ออก ทางลาดชันที่เหมาะสมกับวีลแชร์และไม่สูงจนเกินไป ตลอดจนจัดทำพื้นที่จอดรถสำหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์ไว้โดยเฉพาะ ซึ่งจะมีป้ายสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชัดเจน เพื่อความสะดวกปลอดภัยของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ใช้วีลแชร์ ที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาด</p>		
๕	<p>กทม.ชวนคนกรุงเทพฯ ร่วมปิดไฟ ๑ ชม. ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน ๒๖ มี.ค.นี้</p>	<p>แนวหน้า naewna</p>	<p>- นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม. กล่าวหลังร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน ภายใต้กิจกรรมปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (๖๐+ Earth Hour ๒๐๒๒) ว่า กทม. ร่วมกับกองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund : WWF) ประเทศไทยและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “ปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนเห็นความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและอาคารบ้านเรือน ร่วมกันปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑-๒๕๖๔ สามารถลดกระแสไฟฟ้าได้ ๒๒,๓๙๘ เมกะวัตต์ ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๑๒,๒๓๕.๔๐ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๘๐.๙๐ ล้านบาท</p> <p>- ในปีนี้กำหนดจัดกิจกรรม “ปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (๖๐+ Earth Hour ๒๐๒๒)” ในวันเสาร์ที่ ๒๖ มี.ค.๖๕ บริเวณสกายวอล์ก ช่องนนทรี เขตสาทร พร้อมรณรงค์และเชิญชวนประชาชน บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการ และร้านค้า ลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง พร้อม</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมลดการใช้พลังงาน เพื่อลดภาวะโลกร้อน</p> <p>- จัดกิจกรรม “ปิดไฟ ๑ ชม. เพื่อลดโลกร้อน” พร้อมกับเมืองต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ ๑ ชม. เพื่อลดโลกร้อน” ในวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๕ พร้อมกับเมืองต่าง ๆ กว่า ๑๙๐ ประเทศ ทั่วโลก ตั้งแต่เวลา ๒๐.๓๐-๒๑.๓๐ น.</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>กับเมืองต่าง ๆ กว่า ๑๕๐ ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่เวลา ๒๐.๓๐-๒๑.๓๐ น. กิจกรรมในวันงานปิดไฟ จะมีการปิดไฟเชิงสัญลักษณ์เป็นแลนด์มาร์กของ กรุงเทพฯ ๕ สถานที่หลัก ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระบรมมหาราชวัง วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เสาชิงช้า สะพานพระราม ๘ และภูเขาทอง (วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร)</p>		
๖	<p>กรมเจ้าท่า ผนักเอกชน เปิดแผนเชิงรุก ให้บริการ เรือไฟฟ้าปี ๖๕ ในกรุงเทพฯ- ต่างจังหวัด</p>	<p>matichon dailynews thansettakij kaosod mgronline thaipost trjournalnews thaipost thailandplus innnews bangkokbiznews</p>	<p>- นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมเจ้าท่าเตรียมแผนการยกระดับความปลอดภัยเชิงรุก (ทางน้ำ) ด้านมาตรฐานเรือลดการก่อมลพิษลงลำน้ำหรือ (สปว.วล.) โดยสำนักงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำร่วมกับภาคเอกชนเปิดเส้นทางให้บริการเรือโดยสารไฟฟ้า เป็นการส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าเพื่อมาใช้ในระบบขนส่งทางน้ำตามแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขั้นสูงชั้นบรรยากาศตามแผนปี ๒๕๖๕ โดยจะเปิด ๕ เส้นทางทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อรองรับการเดินทางน้ำในยุคใหม่แบบไร้มลพิษ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชน</p> <p>- สำหรับความคืบหน้าการเปิดเส้นทางเดินเรือโดยสารไฟฟ้า กรมเจ้าท่าได้ร่วมกับภาคเอกชนเปิด ๕ เส้นทาง ประกอบด้วย (๑) เส้นทางเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (๒) เส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม ร่วมกับ กทม.พัฒนาเรือพลังงานไฟฟ้า ตลอดเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษมระยะทาง ๕ กม. ครอบคลุมพื้นที่ ๔ เขต ได้แก่ เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตปทุมวัน (๓) เส้นทางคลองแสนแสบ ร่วมกับ บริษัท ครอบครัวยุคใหม่ (๒๐๐๒) จำกัด เส้นทางส่วนต่อขยายของ กทม. (วัดศรีบุญเรือง-มีนบุรี) ระยะทาง ๑๑.๕ กม. (๔) เส้นทางคลองดำเนินสะดวก และ (๕) เส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเล</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือ ส่งเสริมการสัญจรทางน้ำ ด้วยเรือไฟฟ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- สำนักงานจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการเดินเรือไฟฟ้าในเส้นทางต่าง ๆ อาทิ คลองผดุงกรุงเกษม คลองแสนแสบ เป็นต้น</p>
๗	<p>ศบค.กังวล กลุ่มบุคลากร ทางการแพทย์ ป่วยจาก โควิด 19 มากขึ้น-</p>	<p>แนวหน้า มติชน ข่าวสด mgronline naewna kaosod matichon thansettakij innnews ch๗ mgronline js๑๐๐ mcot</p>	<p>- พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด 19) หรือ ศบค. กล่าวว่า ศบค.มีความกังวลการติดเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข ทั้งจากโรงพยาบาล (รพ.) ศิริราช รพ.กรุงเทพคริสเตียน และ รพ.พระราม ๙ ส่วนการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ในโรงเรียนและโรงงานเริ่มน้อยลง เนื่องจากผู้ปกครองและผู้ประกอบการเข้าใจในมาตรการทางสาธารณสุขมากขึ้น แต่ยังพบคลัสเตอร์</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เคร่งครัดมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มต่าง ๆ</p>	<p>- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความเข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด 19 ในบุคลากรทางการแพทย์ของ กทม.</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	การติดเชื้อในเด็กช่วงปิดเทอม	isranews	พิธีกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด - นอกจากนี้ ยังห่วงใยช่วงปิดภาคเรียนและช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่หลายครอบครัววางแผนพาเด็กไปท่องเที่ยว ไปพบญาติผู้ใหญ่ มีการพบปะสังสรรค์ที่ประชุมมีการหารือหลักการอยู่ร่วมกับโควิด 19 โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ขอความร่วมมือว่าจัดงานสงกรานต์ได้ เดินทางข้ามพื้นที่ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่สังสรรค์ ร่วมงานประเพณีได้ แต่ทำในลักษณะที่ขับเคลื่อนเดินทางเศรษฐกิจและดำรงวัฒนธรรมประเพณี ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทางสาธารณสุข และขอความร่วมมือห้ามการละเล่นใกล้ชิด งดการสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โพนมไม่ให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันในพื้นที่ปิด หรือใช้เวลานาน หากต้องรับประทานอาหารร่วมกัน ขอให้ซักประวัติความเสี่ยง ตรวจ ATK ก่อนร่วมรับประทานอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อไปยังผู้สูงอายุและเด็กเล็กในบ้าน	- เฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด 19 ในช่วงปิดภาคเรียนและเทศกาลสงกรานต์ที่มีการเดินทางข้ามจังหวัดและการพบปะในเครือญาติ	รวมทั้งย้ำแนวทางปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในช่วงปิดภาคเรียนและเทศกาลสงกรานต์

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์